

Chiều ngày 26/2/2025, Chi bộ thôn Ớn Giang long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là sự kiện quan trọng, nhằm đánh giá kết quả công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân và công tác xây dựng nông thôn mới.



*Đại biểu tham dự đại hội chi bộ*

Về dự chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Đào Nguyên Dũng phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch UBND xã, các đồng chí đảng viên chi bộ, các đại biểu khách mời

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ thôn Ớn Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác phát triển kinh tế được chú trọng, với nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Các mô hình kinh tế mới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đã giúp tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Mặt khác, công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt được những kết quả quan trọng, với hạ tầng cơ sở được cải thiện, môi trường sống được nâng cao.

Đại hội đã tập trung đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và đưa ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2027. Đặc biệt, Chi bộ xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và tiếp tục xây dựng nông thôn mới là những nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, tăng thu nhập và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm thực hiện mục tiêu đưa thôn Ớn Giang phát triển bền vững.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Đào Nguyên Dũng phó bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND xã đã biểu dương những thành quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng thôn Ớn Giang trở thành một cộng đồng vững mạnh, đạt nhiều thành tựu mới trong công tác phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, đồng chí mong muốn chi bộ Ớn Giang phát huy nội lực để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.



*Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ mới*

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 gồm 3 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư, chi ủy viên đây là những đồng chí có năng lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, hứa hẹn sẽ dẫn dắt thôn Ớn Giang tiếp tục phát triển và đổi mới trong thời gian tới và đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Hợp khóa 27 nhiệm kỳ 2025-2030.

*Thực hiện : ban văn hóa.*